



3. การแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการผลิต/นำเข้า/เก็บรักษาเครื่องสำอาง (กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง)

ข้อที่ 1

Q : หากทางเขตมีการแจ้งเปลี่ยน บ้านเลขที่ของสถานประกอบการผลิตเครื่องสำอาง ผู้ประกอบการต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง และใช้เอกสารใดบ้าง

A : การเปลี่ยนบ้านเลขที่ เป็นการแก้ไขรายละเอียดที่ตั้งสถานประกอบการ ที่ปรากฏอยู่ในใบรับจดทะเบียน โดยไม่ได้ย้ายที่ตั้ง แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการสามารถยื่นแก้ไขเอกสาร โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามสถานประกอบการตั้งอยู่ เช่น กรุงเทพฯ คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , ต่างจังหวัด คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจำจังหวัดที่ตั้ง หรือสามารถยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการผ่านระบบ E-submission ได้โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการ (ลงนามโดยกรรมการ)
2. เอกสารแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด สถานประกอบการที่ตั้งที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (ถ้ามี) หากเป็นการแก้ไขรหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรศัพท์ ไม่ต้องมีการแนบเอกสารนี้

ข้อที่ 2

Q : กรณียื่นแก้ไข บ้านเลขที่ สถานประกอบการผลิตเครื่องสำอาง โดยไม่ย้ายที่ตั้ง หลังจากได้รับอนุมัติสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการต้องแจ้งยื่นจดทะเบียนเครื่องสำอางใหม่หรือไม่

A : ไม่ต้องยื่นจดทะเบียนใหม่ เนื่องจาก บ้านเลขที่ สถานประกอบการผลิตเครื่องสำอาง เป็นข้อมูลที่ปรากฏในใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง หลังจากผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสถานประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการต้องดำเนินการยื่นแบบคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.4) เพื่อแก้ไขข้อมูลในใบรับจดทะเบียนต่อไป โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามสถานประกอบการผลิตเครื่องสำอางตั้งอยู่ เช่น กรุงเทพฯ คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , ต่างจังหวัด คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจำจังหวัดที่ตั้ง หรือสามารถยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียด สถานประกอบการผ่านระบบ E-submission จึงจะสามารถทำการผลิตเครื่องสำอางในเลขจดทะเบียนเดิมได้



ข้อที่ 3

Q : การแก้ไขรายละเอียดที่ตั้งสถานประกอบการ ผลิต/นำเข้า/เก็บรักษาเครื่องสำอาง โดยไม่ย้ายที่ตั้ง หลังได้รับอนุมัติสถานประกอบการแล้ว การแก้ไขข้อมูลใดบ้าง ที่ต้องยื่นแบบคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.4) เพื่อแก้ไขข้อมูลในใบรับจดทะเบียนต่อไป

A : การแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในใบจดทะเบียนเครื่องสำอาง เช่น บ้านเลขที่, หมู่บ้าน, หมู่ที่, อาคาร/ตึก, ซอย, ถนน, ตำบล/แขวง, อำเภอ/เขต, รหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ติดต่อของสถานประกอบการที่จะปรากฏในใบรับจดทะเบียน) โดยค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดทะเบียน คำขอละ 500 บาท

ข้อที่ 4

Q : กรณีสถานประกอบการผลิตเครื่องสำอางได้รับการอนุมัติสถานประกอบการแล้ว หากทางผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนแปลงแผนผังห้องผลิตเครื่องสำอางใหม่ ต้องยื่นเอกสารอย่างไร

A : การเปลี่ยนแปลงแผนผังห้องผลิต เป็นการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ ที่ไม่ได้ปรากฏในใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง เป็นการแก้ไขรายละเอียดอื่นๆ ที่แจ้งไว้ในระบบจัดการสถานประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถยื่นแก้ไขเอกสารโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามสถานประกอบการตั้งอยู่ เช่น กรุงเทพฯ คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , ต่างจังหวัด คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจำจังหวัดที่ตั้ง หรือสามารถยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการผ่านระบบ E-submission ได้โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการ (ลงนามโดยกรรมการ)
2. เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
3. กรณีแก้ไขแบบแปลนแผนผัง ให้แนบบแบบแปลนแผนผังและภาพถ่ายสถานประกอบการประกอบการพิจารณา



ข้อที่ 5

Q : กรณีผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังหลังจากได้รับอนุมัติยื่นแก้ไข สถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการต้องแจ้งยื่นจดแจ้งเครื่องสำอางใหม่หรือไม่

A : ไม่ต้องยื่นจดแจ้งเครื่องสำอางใหม่ เนื่องจากข้อมูลแบบแปลนแผนผังไม่ได้ปรากฏในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง

ข้อที่ 6

Q : การแก้ไขรายละเอียดที่ตั้งสถานประกอบการ ผลิต/นำเข้า/เก็บรักษาเครื่องสำอาง โดยไม่ย้ายที่ตั้ง หลังได้รับอนุมัติสถานประกอบการแล้ว การแก้ไขข้อมูลใดบ้างที่ไม่ต้องยื่นแบบคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.4) เพื่อแก้ไขข้อมูลในใบรับจดแจ้งต่อไป

A : การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ปรากฏในใบจดแจ้งเครื่องสำอาง เช่น แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลชื่อ-ที่ตั้งสถานประกอบการภาษาอังกฤษ (สามารถแก้ไขตัวสะกดของชื่อและที่ตั้งภาษาอังกฤษ), โทรศัพท์มือถือ (เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้แสดงในใบรับจดแจ้ง เช่น เบอร์ติดต่อผู้ประสานงานหรือผู้รับมอบอำนาจ), โทรสาร, Email และเพิ่มเติมข้อมูลพิกัด GPS ในกรณีที่ยังไม่เคยแจ้งข้อมูล, แบบแปลนแผนผัง, ลักษณะพื้นที่/อาคาร สถานประกอบการ/ข้อมูลการประกอบกิจการไม่ต้องยื่นแบบคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.4)